

เอกสารหลักฐานอ้างอิง

2.1-6-3 รายงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564

ที่	คณะ	จำนวนงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ ประโยชน์ต่อชุมชน	จำนวนงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ทั้งหมดในปี ประเมิน
1	ครุศาสตร์	8	24
2	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3	16
3	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	28
4	วิทยาการจัดการ	11	28
5	เทคโนโลยีการเกษตร	5	12
6	บัณฑิตวิทยาลัย	5	10
7	วิทยาลัยนานาชาติ	2	4
8	วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ	10	10
9	วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	4	16
รวม		49	148

คณะครุศาสตร์

จำนวนการนำผลการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
1	รูปแบบการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูตามแนวทาง “ครูวิถีใหม่” โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E PLC) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	เกิดการพัฒนาคูณภาพ การจัดการเรียนรู้ของครู ในด้าน เทคนิค วิธีการสอน การออกแบบสื่อการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา
2	รูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จาก แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคูณภาพ การจัดการศึกษาในรูปแบบการพัฒนาทั้งระบบของสถานศึกษาในบริบทจังหวัดเชียงใหม่	โรงเรียนบ้านป่าเหมือด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	เกิดการพัฒนาคูณภาพ การจัดการเรียนรู้ของครู ในด้าน เทคนิค วิธีการสอน การออกแบบสื่อการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา
3	โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)	โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	เกิดการพัฒนาคูณภาพ การจัดการเรียนรู้ของครู ในด้าน เทคนิค วิธีการสอน การออกแบบสื่อการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา
4	การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่	เกิดการพัฒนาคูณภาพ การจัดการเรียนรู้ของครู ในด้าน เทคนิค วิธีการสอน การออกแบบสื่อการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
5	การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่	เกิดการพัฒนาคูณภาพ การจัดการเรียนรู้ของครู ในด้าน เทคนิค วิธีการสอน การออกแบบสื่อการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา
6	การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่วย อ.เมือง จ.เชียงใหม่	เกิดการพัฒนาคูณภาพ การจัดการเรียนรู้ของครู ในด้าน เทคนิค วิธีการสอน การออกแบบสื่อการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา
7	การพัฒนาแนวทางการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาบนฐานทรัพยากรบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนเกิดความยั่งยืนที่เกิดขึ้นและมีแนวทางการติดตาม ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
8	การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรม 3Rs1C สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัด แม่ฮ่องสอน	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	ได้ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ 3R1Cs ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้และบริบทท้องถิ่นของเด็กและของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนการนำผลการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
1	นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสำหรับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กลุ่มแม่บ้าน บ้านแม่สวด ได้นำไปใช้ในกิจการของกลุ่มแม่บ้านในการผลิตสินค้ากล้วยน้ำหว้าอบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและวางจำหน่ายในตลาดชุมชน
2	การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวแม่สุริน บ้านหัวแม่สุริน ตำบลแม่อุคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ชุมชนเป้าหมายสามารถนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เกิดจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้และต่อยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสื่อถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3	การยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านทุ่งแพม ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งแพม ได้มีการนำการใช้วัตถุดิบในอาหาร ได้แก่ไข่เค็มเบนโศเอท มาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำพริกดา (พริกกะเหรี่ยง) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของน้ำพริกให้ยาวนาน อีกทั้งมีการนำบรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้า และโลโก้สินค้าที่ได้จากการออกแบบงานวิจัยนี้ มาใช้ในการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ของสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านทุ่งแพม

คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนการนำผลการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
1	การบริหารจัดการการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว อย่าง ยั่งยืน ของ จั ง ห วัต แม่ฮ่องสอน	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวแม่สุริน บ้านหัวแม่สุริน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปข้าวอินทรีย์ และประโยชน์ทางการพาณิชย์ ในการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ เป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์อันเกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิม เพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้มากขึ้น
2	การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านบัญชีของพนักงานสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	พนักงานสามารถพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านบัญชี ทักษะในด้านกระบวนการบัญชีสหกรณ์ การจัดการรายงานทางการเงินที่โปร่งใส และตรวจสอบได้
3	การสร้างสรรค์คุณค่าแบรนด์และโมเดลธุรกิจที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านแม่เหาะกลาง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ชุมชนท้องถิ่นได้องค์ความรู้ เรื่องการย้อมสีธรรมชาติ แปรรูปอาหารให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4	การบริหารจัดการการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว อย่าง ยั่งยืน ของ จั ง ห วัต แม่ฮ่องสอน	กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวแม่สุริน บ้านหัวแม่สุริน ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปข้าวอินทรีย์ และประโยชน์ทางการพาณิชย์ ในการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ เป็นการเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์อันเกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิม เพิ่มผลผลิต

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
			เพิ่มรายได้มากขึ้น
5	การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านบัญชีของพนักงานสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานสหกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	พนักงานสามารถพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านบัญชี ทักษะในด้านกระบวนการบัญชีสหกรณ์ การจัดการรายงานทางการเงินที่โปร่งใส และตรวจสอบได้
6	การวิจัยและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน	กลุ่มสมาพันธ์เกษตรกรมยั้งยั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอป่าใจจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ชุมชน และ กลุ่ม สมาพันธ์เกษตรกรมยั้งยั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในชุมชน การได้เรียนรู้แบบบูรณาการตามศาสตร์พระราชาก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ การลดต้นทุนการผลิต ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการตลาดดิจิทัลของข้าวอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทางเลือกบ้านแม่สุริน ตำบลขุนยวม อำเภอกันยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ชุมชนเกษตรทางเลือกบ้านแม่สุริน มีช่องทาง การจำหน่ายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นบนเว็บไซต์ ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเพจของวิสาหกิจชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นที่รู้จัก และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายบนเครือข่ายออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น
8	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการตลาดดิจิทัลของข้าวอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านแม่เหาะกลาง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านแม่เหาะกลาง มีช่องทาง การจำหน่ายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นบนเว็บไซต์ ระบบพาณิชย์

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
			อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเพจของวิสาหกิจชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นที่รู้จัก และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายบนเครือข่ายออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น
9	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการตลาดดิจิทัลของชาวอินทรีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	กลุ่มเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าปู้ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ชุมชนเกษตรวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าปู้ มีช่องทางการจำหน่ายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นบนเว็บไซต์ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเพจของวิสาหกิจชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นที่รู้จัก และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายบนเครือข่ายออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้น
10	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นตื้นสูงดอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บ้านปากกล้วย หมู่ 17 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และชุมชนบ้านปากกล้วย ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนมีจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้นตื้น สูงดอย จากกระบวนการเรียนรู้ การเก็บรวบรวม การปลูกรักษา การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ เพื่อให้เห็นคุณค่าประโยชน์ อันก่อให้เกิดสานึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่อไป
11	การบูรณาการกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่กับการฟื้นฟูจิตวิญญาณของกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปข้าวอินทรีย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ วิถีแม่ฮ่องสอน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอป่าซาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ชุมชนได้รับความรู้ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีความสะท้อนอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาในการผลิตที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อคนในสังคมก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
			ชุมชน และชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนการนำผลการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานไปใช้ ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
1	ภูมิศาสตร์ภาษาไทจีนในจังหวัดเชียงใหม่ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์	หมู่บ้านไทจีนป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	คนไทจีนอนุรักษ์อัตลักษณ์ภาษาและวัฒนธรรม ของตนเองเพิ่มมากขึ้นเพื่อสืบทอดภาษาภาษาไทจีนดั้งเดิมไว้ เพื่อต่อไปในอนาคตจะเปิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ในชุมชน
2	กระบวนการประยุกต์ใช้พหุวิทยาการในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	3 ชุมชนใน ตำบลทุ่งยาวอำเภอป่าป้อง ตำบลห้วยผาอำเภอเมือง และตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ชุมชนสามารถใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการขับเคลื่อนและพัฒนาต่อยอดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3	การจัดการชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	3 ชุมชนใน ตำบลทุ่งยาวอำเภอป่าป้อง ตำบลห้วยผาอำเภอเมือง และตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ชุมชนสามารถใช้ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการได้เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้เพิ่มศักยภาพในการผลิตทำให้ชุมชนมีการพัฒนาและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

จำนวนการนำผลการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
1	การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามศาสตร์พระราชารองเรียนตำราจตุระเวณชายแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ชุมชนบ้านดอยแสง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
2	การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้สมุนไพรของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน		

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จำนวนการนำผลการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
1	การเพิ่มประสิทธิภาพยาถ่ายพยาธิจากผลหมาก(Areca catechu L.) ด้วยการเอนแคปซูลชั้นต่อสมรรถนะการย่อยได้ การเจริญเติบโต และคุณภาพซากของไก่พื้นเมือง	เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชุมชนสะलग อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	
2	นวัตกรรมเครื่องถอนขนไก่ต้นทุนต่ำ	เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชุมชนสะलग อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	
3	นวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น	โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2	
4	ตำบลท่าผา เมื่อนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์สู่วิถีชีวิตใหม่	ชุมชนตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่	

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
5	การยกระดับพื้นที่ทำการเกษตร ปลอดภัยโดยการใช้ปัจจัยการผลิต ในชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่ม รายได้ของเกษตรกร และการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้าน อาหารและสมุนไพรเพื่อสร้าง อาชีพให้แก่ชุมชนในตำบลชี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	ชุมชนตำบลชี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม่	

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

จำนวนการนำผลการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 10 เรื่อง

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
1	โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	
2	โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่	ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	
3	โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่	ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	
4	คู่มือพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก สำหรับครัวเรือนและวิสาหกิจ ชุมชน ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านเมือง กลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่	ตำบลบ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	
5	การเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ ชุมชนของพื้นที่ตำบลชี้เหล็ก ตำบลสะलग อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่	ตำบลสะलग อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	
6	การส่งเสริมการใช้ภาชนะจากวัสดุ	ตำบลกีดช้าง อำเภอแม่แตง	

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
	ธรรมชาติทดแทนโฟมและพลาสติก	จังหวัดเชียงใหม่	
7	การบริหารจัดการน้ำดื่มจากระบบประปาภูเขา เพื่อรองรับการใช้น้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่ห่างไกลของ ต.ก๊อตช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	ตำบลก๊อตช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
8	การเพิ่มมูลค่าของเสียเหลือทิ้งจากปางช้างโดยการผลิตถ่านกัมมันต์ในตำบลก๊อตช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	ตำบลก๊อตช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
9	การถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรนักจัดการขยะชุมชนและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นของใช้และผลิตภัณฑ์ชุมชน	ตำบลก๊อตช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
10	การขยายผลระบบผลิตน้ำร้อนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านพลังงานชุมชนและสังคม ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	ตำบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	

วิทยาลัยนานาชาติ

จำนวนการนำผลการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
1	โครงการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านป่าสักงาม ตำบลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	ตำบลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	
2	โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการพื้นที่ตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	

บัณฑิตวิทยาลัย

จำนวนการนำผลการวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
1	โครงการจัดหาฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ (Online database) เพื่อใช้เป็นพื้นฐาน การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	หมู่บ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านพะซิวโหล องค์การบริหาร ส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	1. ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2. เพิ่มศักยภาพการผลิต สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3. ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร
2	รูปแบบการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงลุ่มแม่น้ำวางตอนบน	หมู่บ้านโป่งสมิต และหมู่บ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอมะแตง จังหวัดเชียงใหม่	1. สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น 2. ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3	การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง	อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	1. เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้ชุมชน 2. ลดต้นทุนการผลิต 3. ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น/คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ที่	ชื่อผลงาน	ชุมชนที่นำผลงานใช้ ประโยชน์	ผลที่เกิดขึ้นกับการนำไปใช้
	จังหวัดเชียงใหม่		4. ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 5. เพิ่มศักยภาพการผลิต 6. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
4	ทัศนคติของผู้ต้องขังต่อโครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพการปลูกกระเบื้อง พื้น : กรณีศึกษาเรือนากลาง จังหวัดเชียงใหม่	เรือนากลางจังหวัด เชียงใหม่	1. ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น/คุณภาพ ชีวิตดีขึ้น 2. ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3. เพิ่มศักยภาพการผลิต สร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน
5	การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้ประกอบการและชุมชนในการ เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม: กรณีศึกษาโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน	โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน	1. ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น/ คุณภาพชีวิตดีขึ้น 2. ชุมชนมีการพัฒนา มีการเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3. เพิ่มศักยภาพการผลิต สร้าง ความเข้มแข็งให้ชุมชน